

Số: /UBND

V/v khắc phục thiệt hại, khôi
phục sản xuất sau ảnh hưởng
của mưa lớn.

Cẩm Tân, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng thôn.

Thực hiện công văn số 2455/UBND-NN ngày 02/10/2023 của Phòng NN huyện Cẩm Thủy, về việc khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của mưa lớn.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 25/9 đến sáng ngày 28/9/2023 Thanh Hoá có mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm tính từ 07h ngày 25/9 đến 07h ngày 28/9 phổ biến từ 220-280 mm, một số nơi có tổng lượng mưa lớn hơn 300mm. Trên địa bàn xã Cẩm Tân, mưa lớn đã làm cho một số diện tích cây màu bị ngập úng. Theo rà soát, thống kê của cán bộ chuyên môn và các đồng chí trưởng thôn trên địa bàn xã, tổng diện tích cây trồng bị ngập nước 5,4 ha, trong đó: Cây ngô trên đất 2 lúa là 3,4 ha, cây ngô trên đất bãi là 1,0ha.

Để ứng phó với thời tiết cực đoan, khôi phục và ổn định sản xuất sau ảnh hưởng của mưa lớn, UBND xã Cẩm Tân đề nghị các thôn, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Đối với diện tích ngô bị ngập luống: khẩn trương tiêu kiệt nước mặt ruộng, sau khi nước rút tiến hành vệ sinh đồng ruộng, phun phân bón lá, các chế phẩm sinh học,... cho cây trồng phục hồi nhanh đồng thời tiến hành chăm dặm đảm bảo mật độ gieo trồng; khi đất khô ráo thực hiện xới xáo, phá váng, vun gốc kịp thời để tạo độ thoáng cho đất tránh bị nghẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân lân để tiêu, NPK,...; phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nhất là bệnh huyết dụ trên ngô, bệnh héo xanh vi khuẩn, lở cổ rễ trên bí, ớt, dưa chuột, hành tỏi, cà chua,...

Rà soát, điều chỉnh cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng vụ Đông phù hợp với điều kiện đất đai và thời vụ nhằm đảm bảo diện tích gieo trồng theo kế hoạch.

- Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm: Tập trung thu hoạch nhanh, gọn đối với loại quả đã đủ tuổi thu hoạch; chỉ đạo người dân tiến hành cắt, tỉa tán, dọn vệ sinh, chằng, chống đảm bảo vững chắc, thông thoáng cho vườn cây công nghiệp, cây ăn quả để đề phòng bão lớn, lũ, ngập úng. Sau mưa, lũ, ngập úng cần khẩn trương đào mương ở các mặt luống để thoát nước; xới xáo, phá váng để rễ cây được thông thoáng và triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân để phục hồi vườn cây. Đồng thời, chủ động nguồn giống, vật tư để tiến hành trồng dặm hoặc trồng tái canh các diện tích bị thiệt hại.

Đề nghị các thôn tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuyên